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Tôi xin gửi lời chúc mừng thành công của Lễ hội KANAGAWA tại Hà Nội tới Thống 

đốc Kuroiwa. Ít phút trước, khi nghe phần biểu diễn của Ca sĩ Noo Phước Thịnh và phần  

giới thiệu về tỉnh Kanagawa , tôi cảm nhận rằng có rất nhiều quý vị Việt Nam muốn đến 

Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung. Nhật Bản nhiệt liệt chào đón các bạn Việt 

Nam và mong các bạn hãy tới thăm đất nước của chúng tôi. 

Sau khi xem một chuỗi các chương trình được tổ chức lần này, tôi thực sự cảm nhận sự 

coi trọng mà tỉnh Kanagawa dành cho Việt Nam, cũng như những nỗ lực to lớn để tăng 

cường mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. 

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các quý vị tới từ tỉnh Kanagawa đặc biệt là 

Thống đốc Kuroiwa, các quý vị thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, cùng các ca 

sỹ, nghệ sỹ Nhật Bản đã tham gia biểu diễn lần này. Xin cảm ơn các quý vị. 


